

**NGHỊ QUYẾT**

**của Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa  
xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu  
Quốc hội khóa V**

**QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA**

**Khóa V, kỳ họp thứ nhất**

*Căn cứ vào điều 56 của Hiến pháp và điều 2 của Luật tổ chức Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ;*

*Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V ;*

*Căn cứ vào báo cáo và đề nghị của Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội,*

**QUYẾT NGHỊ**

Xác nhận tư cách đại biểu của 424 đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 4 năm 1975 theo biên bản tổng kết ngày 8 tháng 5 năm 1975 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V.

*Hà-nội, ngày 5 tháng 6 năm 1975*

**TUYÊN BỐ**

**của Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa  
nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt-nam.**

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ-Chí-Minh tuyên bố nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời. Từ Bắc đến Nam, đồng bào cả nước thể quyết một lòng đem xương máu giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, liên tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược và âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại, nhân dân Việt-nam đã hoàn toàn thắng lợi!

Sau ba mươi năm chiến đấu gian khổ và vô cùng anh dũng, nhân dân ta đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, bảo vệ và tiếp tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lời căn dặn chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh.

Hơn một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên trên Tờ quốc thân yêu của chúng ta không còn bóng một tên xâm lược, dân tộc ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây nhân dân ta đời đời sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc.

Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại của dân tộc Việt-nam ta.

Thay mặt nhân dân cả nước, Quốc hội bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt-nam đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ-Chí-Minh kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt-nam và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt-nam.

Quốc hội kính cần nghiêng mình trước các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng hy sinh vì Tờ quốc thân yêu; thân ái gửi tới các đồng chí thương binh, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng lòng biết ơn chân thành nhất và lời thăm hỏi ân cần nhất.

Quốc hội thân ái gửi những tình cảm thăm thiết và niềm tự hào vô hạn tới quân và dân hai miền nước ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước và quật cường của dân tộc, viết nên bản anh hùng ca mãi mãi sáng ngời trong lịch sử các dân tộc.

Quốc hội nhiệt liệt khen ngợi kiều bào ở nước ngoài một lòng một dạ hướng về Tờ quốc thân yêu, cố gắng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng nước nhà.

Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Liên-xô, Trung-quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, các Đảng cộng sản và công nhân các nước, đối với nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, đối với tất cả các nước bạn, các phong trào độc lập, dân chủ, hòa bình và đối với nhân dân toàn thế giới, kể cả nhân dân tiểu bộ Mỹ, đã đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt-nam.

Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của toàn dân ta là tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông-dương và Đông-Nam Á, cùng nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đồng bào miền Bắc hãy phát huy hơn nữa tinh thần làm chủ tập thể và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đồng thời đáp ứng những yêu cầu mới của miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đồng bào miền Nam hãy ra sức thực hiện mọi chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời, tăng cường đoàn kết, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn trật tự, an ninh, khắc phục nhanh chóng những

0967657  
www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684  
LawSoft\*

hậu quả của chiến tranh, ổn định đời sống của nhân dân, tẩy trừ đến tận gốc mọi ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ; cùng đồng bào miền Bắc tiến tới hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Nhân dân Việt-nam quyết không ngừng tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, nhân dân Việt-nam nguyện làm hết sức mình để tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác lâu dài giữa nhân dân ba nước Đông-dương. Nhân dân Việt-nam nguyện ra sức củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với các nước không liên kết ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh; kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì độc lập, tự do; ủng hộ phong trào công nhân, phong trào hòa bình và dân chủ trên thế giới.

Nhân dân Việt-nam mong muốn thiết lập, củng cố và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực Đông — Nam Á và tất cả các nước khác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, mọi bên đều có lợi, chung sống hòa bình.

Nhân dân Việt-nam đòi chính phủ Hoa-kỳ phải triệt để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của mình và phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào việc băng bó những vết thương chiến tranh và xây dựng lại sau chiến tranh ở cả hai miền Việt-nam. Trên cơ sở đó, Việt-nam dân chủ cộng hòa sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Hoa-kỳ theo tinh thần điều 22 của Hiệp định Pa-ri về Việt-nam và cùng Hoa-kỳ giải quyết những vấn đề còn lại giữa hai nước.

Nhân dân Việt-nam nhiệt liệt hoan nghênh sự viện trợ của tất cả các nước, các đoàn thể dân chủ thế giới, các tổ chức quốc tế nhằm giúp nhân dân Việt-nam ở hai miền xây dựng lại đất nước.

Nhân dân ta đang bước vào một thời kỳ phát triển vô cùng rực rỡ của Tổ quốc ta. Với sức lao động dồi dào và tài nguyên phong phú, với trí thông minh, lòng dũng cảm và tinh thần của mình, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt-nam, có đầy đủ khả năng vươn lên mạnh mẽ, giữ vững độc lập, tự do, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Trên con đường tiến lên, nhân dân ta quyết vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn, và nhất định sẽ thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng và điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chủ tịch.

Hà-nội, ngày 6 tháng 6 năm 1975